



# กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์  
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)  
ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๙

## เรื่องทีหนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ตามที่ ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีมติให้มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สัปดาห์ละ ๒ วัน คือวันจันทร์และวันอังคาร นั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีคำสั่งให้งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการได้อย่างเต็มที่

เรื่องที่สอง ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



# คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๓๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุม ครั้งที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยนายคำณู สิริธิตสมาน เลขานุการกรรมการและโฆษกกรรมการ ขอเสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้

## เรื่องที่ ๑ การแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในรอบ ๑ ปี

คณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการจัดงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครบรอบ ๑ ปี ภายใต้ชื่อเรื่อง “๑ ปี สปท. ๑๐๘ เรื่องการปฏิรูป” ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว

## เรื่องที่ ๒ กำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง “แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูป โดยให้มีการจัดตั้งสำนักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการบริหารงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อปรับกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐานและกระชับขึ้น

๒. เรื่อง “ผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูป ดังนี้

๑) เสนอให้มีการแก้ไขหลักการและเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะด้านความมั่นคง ตลอดจนกำหนดกรอบแนวความคิด ขอบเขตการใช้อำนาจให้มีความชัดเจน โดยเพิ่มมาตรการเชิงรุก ตอบโต้ ในกรณีที่เกิดการปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ทั้งจากระดับบุคคล องค์กร รัฐต่อรัฐ ภัยพิบัติและภัยสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ เพื่อให้สามารถยุติสถานการณ์ภัยคุกคามได้ทันท่วงที และพิจารณาเรื่องการใช้และเผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะที่สร้างผลกระทบด้านการบ่อนทำลายต่อประเทศ รัฐบาล และสถาบันหลัก โดยกำหนดให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินการและมีหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นผู้สนับสนุนให้คำปรึกษา

๒) เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) ทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรคมนาคมสื่อสาร และระบบดาวเทียมไปพลางก่อน เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการถูกโจมตี บุกรุก การโจรกรรมข้อมูล หรือการทำลายให้เกิดความเสียหาย

- วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้งดการประชุม เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอความร่วมมือใช้ห้องประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล

จัดทำและเผยแพร่โดย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่องที่สาม ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (วิป ๓ ฝ่าย)

## สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

(คณะรัฐมนตรี สถาบันบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)

ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

### เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับ เรื่อง การปฏิรูปภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการสงวน อนุรักษ์ ป่าไม้ และบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม โดยดำเนินการต่าง ๆ อาทิ มีนโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” สามารถทวงคืนพื้นที่ป่าได้มากกว่า ๙๖,๐๐๐ ไร่ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนกว่า ๒๑,๐๐๐ ไร่ ใน ๑๒ จังหวัด ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑,๘๑๑ ราย กำจัดขยะตกค้างสะสมทั่วประเทศกว่า ๒๒ ล้านตัน จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๕ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น

### เรื่องเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง การบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรป่าไม้ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (คณะที่ ๕) ได้รับทราบ

๓. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ

พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

**๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เรื่อง การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ**

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. และผู้แทนกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบเรียน นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้สำนักงาน ก.พ. กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการสำนักงาน ก.พ. แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบราชการฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ

๓. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของสำนักงาน ก.พ. กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

**๓. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เรื่อง การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน**

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ง. ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และความคิดเห็นของคณะกรรมการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงยุติธรรม รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการสำนักงาน ก.พ.ร. แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (คณะที่ ๓) ได้รับทราบ

๓. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr. Reform) ของกระทรวง ยุติธรรม เพื่อรับไปติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้รายงาน ผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทุก ๑ เดือน

.....